

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2019

V/v đề nghị xem xét lại để
giải quyết chế độ bảo hiểm
xã hội đối với trường hợp
ông Nguyễn Thanh Phương

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận Đơn của ông Nguyễn Thanh Phương (*Thường trú tại số 9/23 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi*) về việc xin bổ sung hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995.

Theo đơn và hồ sơ bổ sung của ông Nguyễn Thanh Phương trình bày, do chưa nắm rõ từ ngữ trong văn bản nên ông đã đề nghị UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận thời gian công tác và việc chưa nhận tiền trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176-HĐBT nên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4416/LĐTBXH-BHXXH ngày 23/10/2018 về việc giải quyết chế độ bảo hiểm đối với ông Nguyễn Thanh Phương. Tại Công văn này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng “trường hợp ông Nguyễn Thanh Phương đã được cơ quan giải quyết nghỉ việc một lần theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng nên thời gian công tác trước khi nghỉ việc không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội”.

Theo Công văn số 56/UBND-NV ngày 16/01/2019 của UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai về việc xác nhận quá trình công tác và chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176-HĐBT của ông Nguyễn Thanh Phương, xác nhận:

Ông Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1954

Quê quán: xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Có thời gian công tác tại huyện An Khê từ năm 1987 đến năm 1995, có tên trong danh sách CBCNV được tính trợ cấp nghỉ việc khi lập danh sách để làm thủ tục giải thể Công ty **nhưng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần** theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

Sau khi xem xét hồ sơ và báo cáo của cơ quan chuyên môn liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Ông Nguyễn Thanh Phương có thời gian tham gia công tác, học tập và làm việc liên tục trong cơ quan Đảng và Nhà nước từ năm 1970 đến năm 1993. Năm 1993, Ông có tên trong danh sách CBCNV được tính trợ cấp nghỉ việc khi lập danh sách để làm thủ tục giải thể Công ty **nhưng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần** theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

Lý do: Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Phương đang bị các cơ quan chức năng điều tra, xét xử do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước nên ông chưa được giải quyết tiền trợ cấp thôi việc một lần và được UBND thị xã An Khê xác nhận ông chưa được giải quyết tiền trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần theo quyết định số 176 –HĐBT. Ngày 25/11/1994, ông bị Tòa án tỉnh Gia Lai tuyên phạt 3 năm tù; đến ngày 10/4/1995, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm tuyên ông án 3 năm tù. Bản án của ông có hiệu lực kể từ ngày Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tuyên án **ngày 10/4/1995** (sau ngày 01/01/1995). Vì vậy, thời gian công tác của ông trước năm 1995 được xem xét là thời gian công tác để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Thanh Phương là gia đình có công với cách mạng. Bà Nội ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Cha ông là Đảng viên, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 1946, Giám đốc Sở Nông nghiệp Ninh Bình năm 1958, sau đó về Bộ Giao thông vận tải. Mẹ ông là thương binh và được thưởng Huân chương chống Mỹ hạng Nhì. Vợ ông là Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, đã nghỉ hưu. Bản thân ông được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất vì đã có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông có quá trình công tác và cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cho Nhà nước hơn 30 năm nhưng chưa được hưởng bất cứ một chế độ nào của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, Ông đang bị nhiều căn bệnh mãn tính và phải sống phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của vợ nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình đã có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm xem xét lại và có ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Phương.

(có Hồ sơ của ông Nguyễn Thanh Phương kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (03 bản);
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc418}.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Ngọc Dũng